

ที่ ศธ ๐๔๑๘๐/ ๓๒๑๒



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต ๑ ถนนพาดวารี ตำบลป่าเช่า
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ)
และการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอพิชัย

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ได้จัดทำโครงการพัฒนา
การเรียนการสอนภาษาไทยขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถอ่านออกเขียนได้ และอ่านรู้เรื่อง
สื่อสารได้ (อ่านเข้าใจ) การคิดวิเคราะห์ และเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ มีทั้งหมด ๖ กิจกรรม ในกิจกรรมที่ ๔ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนการอ่านการเขียน
เพื่อการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) การอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โดยได้จัดสรร
งบประมาณในการพัฒนานักเรียน ให้โรงเรียนเป็นรายอำเภอ อำเภอละ ๑ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
จำนวน ๕ อำเภอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อำเภอลับแล โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕
(วัดคลังตำ) อำเภอตรอน โรงเรียนหม้อห้าสามัคคี อำเภอพิชัย โรงเรียนบ้านในเมือง และอำเภอทองแสนขัน
โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ ๒๑๔ นั้น

ในการนี้ โรงเรียนบ้านในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) และการอ่านคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๔-๖ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยให้ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุกเครือข่ายในอำเภอพิชัย รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการ โรงเรียนละ ๓ คน ส่งรายชื่อเด็กนักเรียนไปที่โรงเรียนบ้านในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศัพัทธ์ ศิริสรานุลักษณ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. ๐๕๕-๘๑๗๗๖๑ โทรสาร ๐๕๕ - ๘๑๗๗๕๘